
sþ. 214. Fyrirspurn [194. mál]
til menntamálaráðherra um höfundalög.

Frá Pétri Sigurðssyni.

Hvað líður framkvæmd á lögum nr. 78/1984, um breytingu á höfundalögum, nr.
73/1972, sem samþykkt voru í lok síðasta þings?


